

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

**๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๑๑ กองทุน**

ดร.ณัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖๖ (๓) กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจำส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจำส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงนำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในเอกสารประกอบการประชุม เอกสารหมายเลข ๕.๑ หน้า ๑๔ หน้า ๑๕ ในงานพัฒนา นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายการที่ ๕ โครงการจัดซื้อชุดสูทสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และรายการที่ ๑๙ โครงการทุนการศึกษา เสือสามารถนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นั้นคิดว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณในอัตราที่สูงมาก และได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนใด และถ้าเทียบสัดส่วนกับงบประมาณที่ นักศึกษาออกค่ายจัดกิจกรรมให้นักศึกษานั้น คิดว่าได้รับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่น้อยมาก

๒. ผศ.ดร.สมบัติ สิงขราช รองอธิการบดี ตอบข้อซักถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ ดังนี้ งบประมาณที่จัดสรรให้นักศึกษาบริหารนั้น องค์การบริหารนักศึกษาจะเป็นฝ่ายจัดสรรงบประมาณให้กับ สโมสรของแต่ละคณะ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่สโมสรจะมาจากผลการดำเนินงานของสโมสรนั้น ๆ และงบประมาณสำหรับออกค่ายพัฒนาชมรมแต่ละชมรมจะมีการกำหนดเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ ชมรมละ ๗,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแต่ละชมรม

มติที่ประชุม
รับทราบ

ณัด บุญชัย
(ดร.ณัด บุญชัย)
รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)